



RTAF



RTAF

พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พลอากาศเอก Yuyu Sutisna เสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ) ให้การต้อนรับ ในกรณีนี้ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้จัดให้มีพิธีระดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์กองทัพอากาศอินโดนีเซีย แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศอินโดนีเซีย

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”



ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

### ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธา กองบิน ๕



พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัต เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธา โดยมี นาวาอากาศเอก พลัง วิทยากรณ์ เสนาธิการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๑



พลอากาศตรี สุวรรณ ชำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

### การสัมมนาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ



พลอากาศตรี ชนະยุท รัตนกาล รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ

### โครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔ ศึกษาดูงานกองบิน ๕

พลอากาศตรี ฐานันต์ จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔ ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ณ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



### การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ



นาวาอากาศเอก แมน ปิยะอิศรากุล รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนครุทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศทุกท่าน ร่วมงาน “เลี้ยงสังสรรค์ ชนอ.”  
ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

### การฝึกปรับพื้นฐานตามคู่มือฝึกพระราชทาน



นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปรับพื้นฐานตามคู่มือฝึกพระราชทาน สำหรับหน่วยบังคับบัญชาและปกครองทหาร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

### พิธียกเสาเอกโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙



นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ โดย กองทัพอากาศ ร่วมกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินโดนีเซีย ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตากลี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดตากลี (นิปูณทองคำประชาสรรค์) อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพอากาศ และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก ฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง มีการจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพอากาศ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก ๘ ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์ โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ ๒๑ มกราคม - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพิธียกเสาเอกในวันนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด ๗.๘ x ๒๐ เมตร จำนวน ๑ อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ จำนวน ๒๐ นาย กองทัพสหรัฐ จำนวน ๑๖ นาย และกองทัพอินโดนีเซีย จำนวน ๕ นาย รวมทั้งหมด ๔๑ นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ถึง ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกในปี

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นภารกิจทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพอากาศและกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก จัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้าง และยืนยันความพร้อมของกองทัพ ในการปฏิบัติการกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

## การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารประจำเดือน มกราคม



โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทำการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารประจำเดือน มกราคม โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

## โครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติดกองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒



นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้กับเยาวชนและครอบครัว กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกิจกรรม กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

## ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ จัดระดับเพลิงออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก อติวิรัช ไพโรจิตร ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดระดับเพลิง รถน้ำ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและสารวัตรทหาร เข้าช่วยเหลือดับเพลิงไหม้โรงงานคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด อำเภอลองหอยโข่ง จ.สงขลา

## ข่าวบริการ

- ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และครอบครัวทหารอากาศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศโรจนนิล และเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศ เข้าแข่งขันในระดับเหล่าทัพ ระดับประเทศ และระดับชาติในอนาคต ผู้สนใจสอบถามได้ที่ แผนกกีฬาว่ายน้ำกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๓๘๐
- สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่น จำกัด และตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชมการชมมวยการกุศล ตี M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๔๕ - ๑๕:๔๕ ณ เวทีมวยชั่วคราวลานจอดที่ ๓ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ชมฟรี พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗
- กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ อติตรองเสนาธิการทหารอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖:๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ “นอส.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑”

ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖:๓๐

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช